



TỔNG HỘI CSVSQ TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI VÕ BỊ TOÀN CẦU KỶ THỨ XXIII NĂM 2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

EMAIL: Kha Le <khakhacle40@gmail.com>



TÂM THƯ CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Số 2/ BTC/ ĐHV/ XXIII

Trích Yếu: Tâm thư của Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXIII.

Tham chiếu: Văn Thư Số 05/BCH/TH/CSVSQ 22- 24 V/v Thành Lập Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXIII.

Kính thưa quý Niên Trưởng, các CSVSQ/ TVBQGVN, quý chị, và các anh chị thuộc TTNDH,

Theo truyền thống, Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Lần Thứ XXIII lại một lần nữa được tổ chức tại Nam California, Hoa Kỳ vào những ngày 14, 15, và 16 tháng 6 năm 2024. Trải qua hai năm, với biết bao biến cố, vượt qua bao nhiêu cam go thử thách, Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vẫn kiên trì vững chãi tiến tới Đại Hội Võ Bị XXIII, theo đúng Quyết Định của Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXII.

Theo truyền thống, Đại Hội Võ Bị XXIII sẽ nhóm họp để chúng ta có cơ hội:

- Bày tỏ lập trường chống cộng sản độc tài, xác định lý tưởng phục vụ Quốc Gia, Dân Tộc.
- Kiện toàn sinh hoạt Tổng Hội Võ Bị trong hai năm tới, theo tình hình thực tế.
- Bầu một Tổng Hội Trưởng mới và một Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn mới cho nhiệm kỳ 2024 - 2026.

- Hơn hết, đây cũng là lúc để các CSVSQ và gia đình, rải rác trên khắp thế giới, có dịp hội ngộ cùng ôn lại biết bao kỷ niệm xương máu vui buồn ngày trước, vì chúng ta cũng chẳng thể nào quên khẩu hiệu:

“Chúng tôi không cần an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm.”

- Chúng ta lại có cơ hội tạo nhịp cầu thông cảm giữa thế hệ đi trước với các thế hệ hậu duệ kế thừa, mà nay sau hơn 48 năm, đã trở thành lực lượng chính của xã hội đương thời trên toàn thế giới.

- Đại Hội XXIII lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Đây là một dịp để chúng ta ngồi lại bên nhau, cùng thảo luận về một ước vọng chung, một mục đích chung cho Tổng Hội Võ Bị. Đó là duy trì TRUYỀN THỐNG, bảo vệ DANH DỰ và nêu cao tinh thần TRÁCH NHIỆM của một Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Chúng ta cùng chung một ước vọng là xây dựng một Tổng Hội Truyền Thống tốt lành, xứng đáng đại diện cho tập thể CSVSQ/ TVBQGVN, vốn là động lực chính yếu để chúng ta

cùng nhau tham dự Đại Hội XXIII.

Chúng ta cùng xuất thân từ trường TVBQGVN. Dù Trường Mẹ không còn, nhưng tinh thần phục vụ của chúng ta vẫn không thay đổi. Qua ý chí và thiện tâm, với lòng kiên nhẫn sẵn sàng đón nhận những ý kiến khác nhau, chúng tôi tin rằng sẽ có một ngày, chúng ta lại cùng hãnh diện xiết chặt tay nhau trong tinh thần TỰ THẮNG của người CSVSQ, cũng như cùng sống lại với nhau trong TÌNH TỰ VỖ BỊ bất diệt!

Với tư cách là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXIII, tôi trân trọng kính mời quý vị cùng nhau về tham dự Đại Hội Võ Bị XXIII.

*Đại Hội XXIII: Nơi lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc được lưu truyền đến các thế hệ mai sau.

*Đại Hội XXIII: Nơi quy tụ các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan và gia đình biết tôn trọng Truyền Thống Anh Em cùng Trường Mẹ.

*Đại Hội XXIII: Nơi gặp nhau của những tâm hồn cởi mở hài hòa trong Tinh Tự Võ Bị.

*Đại Hội XXIII: Nơi chúng ta cùng nhắc nhở và nuôi dưỡng quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do, và vẹn toàn lãnh thổ.

Ban Tổ Chức kỳ vọng những ý chí nêu trên sẽ được chúng ta quyết tâm thực hiện. Với những cộng tác, đóng góp và tham dự của quý Cựu SVSQ và gia đình, chắc chắn Đại Hội của chúng ta sẽ thành công.

Mọi đóng góp tài chánh ủng hộ cho Đại Hội XXIII, xin gửi về:

***Check yểm trợ xin ghi:**

Pay to: Minh Truong

Gửi về:

Minh Truong

PO. Box 341

Mt. Eden, CA. 94557

***Ngoài ra, quý vị có thể gửi qua Zelle hoặc Paypal:**

Minh Truong, số phone (510) 944-7750

Ghi chú: Đại Hội Võ Bị XXIII

Chúng tôi mong mỗi sẽ đón tiếp đầy đủ quý vị vào những ngày của Đại Hội XXIII, năm tới.

Trân trọng,

Westminster, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội XXIII.

Trưởng Ban Tổ Chức,



CSVSQ Lê Khắc Kha, K 19.